
-ส ำเนำ- 

บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้   
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 30 สิงหำคม 2564  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

****************** 

ผู้มำประชุม 
1. นายสุชล  รวมครบุรี ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายเสน่ห์  พิมพ์ทองครบุรี ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายชั้น  พันธุ์ส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4. นายเคลื่อน  คู่กระโทก ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายถนอม  รวมครบุรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นางสาวเกษร  ไทยส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. นางศรีสุวรรณ  พิมพ์ทองครบุรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
8. นางพาสิณี  ทันกระโทก ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายวรโชติ  ชาติครบุรี ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางโสภา  จีนส าโรง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางสาวจิรัชยา  เดชดอน ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นายสมชาติ  เดชดอน ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
2. นายนพดล  ห่ามกระโทก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
3. นายส าราญ  ปีบกระโทก ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสนอง  กาศกระโทก ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวิสุทธิ์  ลาครบุรี ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายชู  คงรักษาเกียรติ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นางสาวภิญญาพัชญ์  คีรี ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 
8. นายทศพล  ห่ามกระโทก ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นางฐิชารัตน์  ด ากฤษฎา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางสาวเบญจวรรณ  พฤกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นางบุญญารัตน์  เครือวัลย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นายศรินธร  เกตุใหม่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ครบุรี 

ผู้ลำประชุม ไม่มี 

ผู้ขำดประชุม ไม่มี 
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เริ่มประชุม เวลำ 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันนางสาวจิรัชยา  เดชดอน  เลขานุการสภา
เทศบาล ขอตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม จ านวน 12 
ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเชิญทุกท่านนั่งประจ าที่ตามที่จัดไว้ให้ ในโอกาสนี้ขอเรียน
เชิญนายสุชล  รวมครบุรี ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวด
มนต์ไหว้พระพร้อมกัน  

  เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตรงกับ
วันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ขอเชิญประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ เรียนเชิญท่านประธานค่ะ 

 เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ครบองค์ประชุม  
ดังนั้น ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่ง
รายงานและบันทึกความเห็นผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังสภาเพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะ
ได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไป  

ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ส าหรับระเบียบวาระที่ 2  เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 รายงานการประชุม
สภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นค่ะ 

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว หากสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม ให้เสนอต่อสภาเพ่ือขอ
มติแก้ไข เชิญสมาชิกสภาเสนอครับ 

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม  
ผมขอมติที่ประชุมสภาว่า เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หรือไม่ ให้ลง
มติเป็น 2 กรณี คือ “รับรอง” หรือ “ไม่รับรอง” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้น
ศีรษะ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน
สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในห้องประชุม 12 
คน มีมต ิดังนี้ 

  รับรอง 12 เสียง ไม่รับรอง  0 เสียง 
   งดออกเสียง  0   เสียง  

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องญัตติร่ำงเทศบัญญัติที่ค้ำงพิจำรณำ 
3.1 เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 (วำระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ)  
 ส าหรับญัตติร่างเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา เรื่อง การพิจารณาร่างเทศ -
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่สอง ขั้นแปร
ญัตติ) ซึ่งในการประชุมสภาครั้งที่แล้วได้พิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และ
สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ส าหรับการประชุมสภาในวันนี้จะเป็นการ
พิจารณาในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงถึง
ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาว
จิรัชยา  เดชดอน เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญัตติ 
  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

เมื่อสมาชิกสภาได้ทราบถึงระเบียบที่ เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปจะเป็นการ
พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญ นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง ประธาน

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานและบันทึกความเห็นผลการพิจารณาต่อสภา
เทศบาลเชิญครับ 

  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสิงหา  
เอ้ือนกิ่ ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ได้ รับการคัด เลือกให้ เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ. 2565 ขอเสนอรายงานและบันทึ กความเห็ น ผลการพิจารณ าของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

  ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อคราวประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ใน
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และที่ประชุมสภาได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. และในช่วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มายื่นเสนอค าแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และได้เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบมาร่วมประชุม ซึ่งได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความเหมาะสมถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 

1. ไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ 
2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตอนใดหรือข้อความใด ไม่มีการสงวนความเห็นของ

กรรมการแปรญัตติ และไม่ได้มีการสงวนค าแปรญัตติ 
3. คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขอบคุณครับ 

 ครับตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอรายงานและบันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น ล าดับต่อไปจะ
เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบข้อ 51 
ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน” แต่เนื่องจากตามรายงานการประชุมและการ
ชี้แจงของประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้สรุปว่าไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมตอนใดหรือข้อความใด ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ และไม่ได้มีการสงวนค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่าง
เดิมเป็นเอกฉันท์  
 ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่สอง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นควรให้คงร่างเดิมตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ ให้ลงมติโดยเปิดเผยเป็น 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง 
ประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติ 
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2 กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ตามที่คณะ 
กรรมการแปรญัตติเสนอ ดังนี้ จ านวนสมาชิกสภา ทั้งหมด 12 คน มีสมาชิกสภา 
อยู่ในห้องประชุม 12 คน 

  เห็นชอบ 12 เสียง ไมเ่ห็นชอบ  0 เสียง 
   งดออกเสียง  0   เสียง  

3.2 เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 (วำระท่ีสำม ขั้นลงมติ)  

  เมื่อสมาชิกสภามีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สองแล้ว ต่อไปจะเป็นการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ขั้นลงมติตราให้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญัตติ 

   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไมค่่ะ  

  ครับส าหรับวาระที่สาม ขั้นลงมติ ตามระเบียบข้อ 52  ซึ่งการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติในวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  

  สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรลงมติตราให้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ ให้ลงมติ
โดยเปิดเผยเป็น 2 กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ด้วยวิธีการยกมือพ้น
ศีรษะ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จ านวนสมาชิกสภา 
ทั้งหมด 12 คน  มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม 12 คน 

  เห็นชอบ 12 เสียง ไมเ่ห็นชอบ  0 เสียง 
   งดออกเสียง  0   เสียง  

  เมื่อสมาชิกสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ผมก็จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีฉบับนี้ไปยังผู้ก ากับดูแลพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ และ

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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ส่งกลับมายังนายกเทศมนตรีเพ่ือลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 เรื่อง กำรพิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ส าหรับเรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงระเบียบกฎหมายครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นค่ะ 

เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายแล้ว เรียนเชิญผู้บริหาร 
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียด เรียนเชิญครับ 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรี ตามที่กองช่าง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น เนื่องจากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินการ
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และผมขอมอบหมายให้ นางวรุณยุพา  อนุชาติ
ตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียดเงินเหลือจ่ายและสถานะทางการ
คลัง ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ  

เชิญนางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
สถานะทางการคลัง ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
ครับ 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล ผู้อ านวยการกองคลัง 
ขอชี้แจงรายละเอียดเงินเหลือจ่ายจากโครงการตามเทศบัญญัติและสถานะทางการ
คลัง ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ดังนี้ 

- เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามเทศบัญญัติที่ด าเนินการจัดจ้าง และ
ประกาศงานแล้ว หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอย
บ้านสท.โสภา)  เป็นเงิน 3,000 บาท 

นางสาวจิรัชยา  เดชดอน 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางวรุณยุพา  อนุชาติตระกูล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 
(ซอยข้างบ้านป้าใบ) เป็นเงิน 258,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 
(ผอ.โอภาส) เป็นเงิน 264,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 (คุ้ม
หนองคอมซอยปั้มน้ ามัน) เป็นเงิน 306,700 บาท 

รวมเงินเหลือจ่ายจาก 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  831,700 บาท 
- ส าหรับรายงานสถานะทางการเงิน การคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีสถานะการคลัง ดังนี้ 
1. รายรับจริง จ านวน 43,172,975.29 บาท 
2. รายจ่ายจริง จ านวน 34,321,111.58 บาท 
3. เงินฝากธนาคาร จ านวน 29,627,924.02 บาท 
4. เงินสะสม จ านวน 11,287,701.89 บาท 
5. เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,998,938.42 บาท 

 ตามที่กองช่าง ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กองคลังได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว มีงบประมาณคงเหลือเพียง
พอที่จะด าเนินการโอนงบประมาณได้ค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดแล้ว เชิญผู้บริหาร 
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรี ส าหรับการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ชี้แจงเหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ส าหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ ผมขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง
ชี้แจงครับ 

เชิญนางฐิชารัตน์  ด ากฤษฎา ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครับ 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางฐิชารัตน์  ด ากฤษฎา ผู้อ านวยการกองช่าง ขอ
ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ค่ะ 

เนื่องจากกองช่างได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานและเหลือ
จ่ายจากการที่ผู้รับเหมาประมูลงาน จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 831,700 บาท 
ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะด าเนิน
โครงการได้นั้น กองช่าง จึงได้ตรวจสอบถนนภายในต าบลที่มีการช ารุดเสียหาย 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางฐิชารัตน์  ด ากฤษฎา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
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และประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  837,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. กองช่ำง (โอนเพิ่ม)   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบ Asphaltic Concrete) 
หมู่ที่ 8  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบ Asphaltic 
Concrete) หมู่ที่  8 บ้ านดอนใหม่  ปริมาณงาน ผิวจราจร (แบบ Asphaltic 
Concrete) กว้างเฉลี่ย 5.5 เมตร ยาว 260 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางไม่น้อยกว่า 1,430 ตารางเมตร  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เป็นเงิน 837,000 บาท 

กองช่ำง (โอนลด)    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอย
บ้านสท.โสภา) งบประมาณตั้งไว้ 478,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
3,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 3,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 
(ซอยข้างบ้านป้าใบ) งบประมาณตั้งไว้ 642,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
642,000 บาท โอนลดครั้งนี้  258,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
384,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 (ผอ.
โอภาส) งบประมาณตั้งไว้ 655,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 655,000 
บาท โอนลดครั้งนี้ 264,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 391,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 1  (คุ้ม
หนองคอมซอยปั้มน้ ามัน) งบประมาณตั้งไว้ 761,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 761,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 306,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
453,300 บาท 

ส ำนักปลัด (โอนลด)   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 5,300 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 44,700 บาท 
 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 837,000 บาท ค่ะ 
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ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

 
 เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่
ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผมเห็นว่ามีความเหมาะสม
และจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามโครงการที่ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากถนนสายบ้านดอนใหม่เป็นถนนสายหลักท่ีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการ
สัญจรร่วมกันทั้งต าบล อีกทั้งเป็นการบริการสาธารณะและเป็นการโอนเงินจาก
รายการที่ เหลือจ่ายมาใช้ในการด าเนินโครงการ ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณา
ด าเนินการครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม
หรือไม่ เชิญครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอมติที่
ประชุมสภาเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือไม ่ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุมัติ” 
หรือ “ไม่อนุมัต”ิ โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จ านวน
สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม 12 
คน 

  อนุมัติ 12 เสียง ไมอ่นุมัติ  0 เสียง 
  งดออกเสียง 0 เสียง 

4.2  เรื่อง พิจำรณำขออนุญำตท ำกิจกำรนอกเขต 
  ส าหรับเรื่อง พิจารณาขออนุญาตท ากิจการนอกเขต เชิญนายกเทศมนตรี 

ชี้แจงรายละเอียดครับ 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ส าหรับเรื่อง พิจารณาขออนุญาตท ากิจการนอกเขต เนื่องด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี แจ้งมายังเทศบาลว่ามีความประสงค์จะด าเนิน
โครงการเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านหนองใหญ่
พัฒนา (คุ้มหนองกะทิ) หมู่ที่ 10 ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   
แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 
ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จึงขออนุญาตมายังสภาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตพ้ืนที่  ดังนั้น ผมขออนุญาตท่าน

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายสมชาติ  เดชดอน 

นายกเทศมนตรี 
 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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ประธานสภาให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมครับ 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี ชี้แจงรายละเอียดให้
สมาชิกสภาได้รับทราบเชิญครับ 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศรินธร  เกตุใหม่ ผู้อ านวยการกองช่าง สังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี  ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลคร
บุรีใต้  เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุญาตท ากิจการนอกเขต  และขอน าเรียนชี้แจง
รายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ดังนี้ 
 เนื่องด้วยชาวบ้านหนองใหญ่พัฒนา (คุ้มหนองกะทิ) หมู่ที่ 10 ต าบลครบุรี แจ้งว่า
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลครบุรี  พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี  จึงได้พิจารณาตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี  ในสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564  และสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ตามโครงการ ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินหนองกะทิ บ้านหนองใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 10 ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างฐานถังพร้อมติดตั้ง
หอถังสูงแบบถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ 1 ถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าและตู้ควบคุม 
พิกัด N 14.580576 E 102.087030 

2. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือผลิตน้ าประปา ส าหรับแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค (คุ้มหนองกะทิ) บ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่
ที่ 10 ต าบลครบุรี อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 100 เมตร (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 -100 
เมตร) พิกัด N 14.580390 E 102.087185   

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ในพ้ืนที่ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
เลขท่ี นม 2898 ที่ดิน เลขที่ 55 ระวางหมายเลข 5438 III 8621ประเภท พลเมือง
ใช้ร่วมกัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมประชาคมบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 
7 ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า
กิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร  

นายศรินธร  เกตุใหม่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 



11 
 

มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท ากิจการร่วมกันได้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตน 

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี จึงเรียนมายังสภาเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลครบุรี ขอบคุณครับ 

 

ขอบคุณ นายศรินธร  เกตุใหม่ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลครบุรี ที่ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ส าหรับการ
ด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินหนองกะทิ บ้านหนองใหญ่พัฒนา และ
โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือผลิตน้ าประปา เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
ส าหรับการอุปโภค-บริโภคนั้น ทางสภาเทศบาลครบุรีใต้ เห็นว่าการด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองหมู่บ้านและทั้งสองต าบล เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ผมขอให้ท่านปลัดเทศบาลต าบลคร
บุรีใต้ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ เชิญครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชู  คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ขอ
ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
รับทราบ ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 3 การท าการนอกเขตเทศบาลและ
การท าการร่วมกับบุคคลอ่ืน 

มาตรา 57 เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจ าเป็นต้องท า
และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือ
สภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

จากอ านาจหน้าที่ตามระเบียบแล้ว เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
อาจท ากิจการนอกเขตได้ เมื่อการนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน และได้รับความยินยอมจาก
สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต่างกันตรงที่
เทศบาลจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จากโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรีจะด าเนินการนั้น ประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งได้รับประโยชน์

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายชู  คงรักษาเกียรติ 
ปลัดเทศบาล 
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ร่วมกัน เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เห็นควรให้สภาเทศบาลพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องครับ  

 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ เมื่อ
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่า
เห็นควรอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี ท ากิจการนอกเขต หรือไม่ ให้
ลงมติเป็น 2 กรณี คือ “อนุญาต” หรือ “ไม่อนุญาต” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือ
พ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี ท ากิจการนอกเขต
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 คน มี
สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม 12 คน 

  อนุญาต 12 เสียง ไมอ่นุญาต  0 เสียง 
  งดออกเสียง 0 เสียง 

  ผมนายศรินธร  เกตุใหม่ ผู้อ านวยการกองช่าง ในนามตัวแทนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลครบุรี  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่พิจารณาอนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี  และ
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ 

ครับส าหรับสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ยินดีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
การด าเนินการอันเป็นประโยชน์ในการบริการสาธารณะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลครบุรี ที่ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลครบุรีและพ้ืนที่ต าบลครบุรีใต้ ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งสอง
ต าบล ผมขอฝากผู้อ านวยการกองช่าง น าเรียนขอบคุณคณะผู้บริหาร สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ด้วยเช่นกันครับ  

4.3 เรื่อง พิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม  
ส าหรับเรื่อง พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ชี้แจงรายละเอียด 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลครบุรีใต้ได้จัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังส าหรับบุคคลที่เดินทาง
มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
(Local Quarantine) จ านวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์วัดครบุรี ศูนย์วัดหนองหว้า และ
ศูนย์วัดซับก้านเหลือง ส าหรับการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) นั้น ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์ จัดหายา เวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ 
หน้ากากอนามัย ยาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง ชุด PPE และอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายศรินธร  เกตุใหม่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าปรับปรุงสถานที่ ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 800,000 บาท  

  และเนื่องจากได้มีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้ามาในเขตเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้เป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ จึงต้องใช้มาตรการเข้มงวด
และเร่งด่วนเพ่ือควบคุมมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดเพ่ิมมากข้ึน จึงต้องจัดสถานที่กักตัว
เพ่ิมอีก ส าหรับรายละเอียดในการจัดตั้งสถานที่ดังกล่าว ขอมอบหมายให้หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด 

เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม 

 
  ตามทีส่ านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส าหรับ
พ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังส าหรับ
บุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) (Local Quarantine) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศาลาการเปรียญวัดครบุรี 
หมู่ที่ 6 ศาลาการเปรียญวัดซับยาง หมู่ที่ 9 บ้านมาบพิมานพัฒนา และศาลาการ
เปรียญวัดหนองหว้า หมู่ที่ 7 ซึ่งได้ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในส่วนของเงินสะสมที่หักส ารองไว้กรณีเกิดสาธารณภัย 
10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นเงิน 5,350,000 บาท  โดยขออนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไปแล้วจ านวน 800,000 บาท  คงเหลือเงินสะสม
กรณีเกิดสาธารณภัยที่สามารถใช้จ่ายได้ จ านวน 4,550,000 บาท นั้น 

  เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้ ยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ก าลังระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างรวดเร็ว ในกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และพ้ืนที่ 13 จังหวัดที่มีพ้ืนที่สีแดงเข้ม ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อได้เดินทาง
มาจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้ามาในเขตเทศบาลต าบลครบุรีใต้เป็นจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการป้องกัน บ าบัดโรค และระงับโรคติดต่อ เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการ
เข้มงวดและเร่งด่วน เพ่ือเป็นการควบคุมมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง 
จึงได้จัดสถานที่กักตัวที่ศาลาการเปรียญวัดคุ้มครอง หมู่ที่ 15 บ้านคุ้มครองเพ่ิม 1 
แห่ง และจัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลครบุรี ใต้ เพ่ือส ารองกรณีผู้
กักตัวมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน ให้ด าเนินการ
จัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังกักตัว (Local Quarantine) ส าหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นการ
รองรับประชาชนต าบลครบุรีใต้กลุ่มดังกล่าว ท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการไม่
เพียงพอในการควบคุมป้องกัน บ าบัดโรค และระงับโรคติดต่อ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ 

นายทศพล  ห่ามกระโทก 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมที่หักส ารองไว้
กรณีเกิดสาธารณภัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
91 ตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดตั้งสถานเฝ้าระวังกักตัว (Local 
Quarantine) ส าหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้
จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 1,748,600 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าป้ายไวนิล  
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานที่เฝ้าระวังกักตัว 
3. ค่าปรับปรุงสถานที ่ 
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ ยาส าหรับพ่นฆ่าเชื้อ
โควิด-19 หน้ากากอนามัยป้องกันโรค ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ 
หมวกคลุมผมอนามัย หน้ากากป้องกันโรค Face Shield รองเท้าบูท ย่าฆ่าเชื้อ
แอลกอฮอล์ ชุดกาวน์พลาสติกกันน้ า ถุงพลาสติกสวมรองท้าบูท ชุดกันฝน ถุงมือ
ยางสีส้ม ถุงขยะติดเชื้อสีแดง ถุงขยะสีด า ชุด PPE ฯลฯ 

5. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่กักตัว ได้แก่ วัสดุส าหรับท าฉากกั้นป้องกัน
เชื้อโรค ในสถานที่คัดกรอง ที่นอน หมอน มุ้ง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 

6. ค่าครุภัณฑ์สนาม จัดซื้อเตียงสนาม จัดซื้อห้องน้ าส าเร็จรูป 
7. ค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

บุคคลที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติการอันมีประโยชน์ในสถานที่ เผ้าระวัง กลางวันและ
กลางคืน  

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าน้ าดื่มส าหรับใช้ในสถานที่กักตัว ค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ 
 ส าหรับรายการตาม ข้อ 6 เป็นรายละเอียดของครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
สนาม ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดหาเตียงสนาม และจัดหาห้องน้ าส าเร็จรูป พร้อมทั้ง
จัดเตรียมสถานที่ในการวางห้องน้ าส าเร็จรูป เพ่ือให้ผู้ที่มากักตัวได้ใช้ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 1,748,600 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า
โครงการจัดตั้งสถานที่เฝ้าระวัง ส าหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
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และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (Local Quarantine) 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขอชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นที่ต้องพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม มายังสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดข้างต้น 

  ตามที่หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด
อภิปรายหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
(ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 1,748,600 บาท (-หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) หรือไม่ ให้ลงมติเป็น 2 กรณี คือ 
“อนุมัต”ิ หรือ “ไม่อนุมัติ” โดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือพ้นศีรษะ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 
คน มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในห้องประชุม 12 คน 

  อนุมัติ 12 เสียง ไมอ่นุมติั  0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
   ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมได้รับแจ้งจากทางผู้น าฝ่ายท้องที่ ให้สอบถามมายัง

คณะผู้บริหารเกี่ยวกับการด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางผู้น าฝ่ายท้องที่ได้สอบถาม
เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเข้าเวรยามในศูนย์พักคอยของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ เบิกจ่ายได้วันละเท่าไร และจะ
เบิกจ่ายได้วันไหน จะได้น าข้อมูลในการด าเนินการดังกล่าวไปชี้แจงให้ผู้น ารับทราบ
และถูกต้องตรงกัน ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องชี้แจงครับ 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ส าหรับเรื่องค่าตอบแทนนั้น ผมได้ออกค าสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
และบุคคลปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์ในสถานที่เฝ้าระวัง หรือศูนย์พักคอยทุกแห่ง 
โดยเวรกลางวัน อสม. และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจะเข้าเวร ส่วนเวรกลางคืนจะเป็น
หน้าที่ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนค่าตอบแทนนั้นทาง
เจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการให้แล้ ว ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ขอมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 

   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องครับ 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ในส่วนของการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากท่านนายกเทศมนตรี แต่งตั้งให้เข้าเวรในสถานที่เฝ้าระวังส าหรับบุคคลที่

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายชู  คงรักษาเกียรติ 
ปลัดเทศบาล 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 
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เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (Local Quarantine) เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จ านวน 3 แห่ง ใน
เบื้องต้นนั้น ไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับที่แน่ชัด ทางเทศบาลจึงได้ประชุมและ
ก าหนดให้มีการเข้าเวร โดยให้ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าเวร
กลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-06.00 น. ส่วนอสม.และเจ้าหน้าที่ เข้าเวรกลางวัน 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.  

  ต่อมาได้มีหนังสือสั่งการแจ้งว่าสามารถเบิกจ่ายได้ โดยยึดตามระเบียบ  
ปฏิบัติหน้าที่ 12 ชั่วโมง เบิกจ่ายได้ 240 บาท ปฏิบัติหน้าที่ 6-8 ชั่วโมง เบิกจ่ายได้ 
120 บาท ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในช่วงเดือนกรกฎาคม จะเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 
20-31 กรกฎาคม ในส่วนของอสม.และเจ้าหน้าที่ จะปฏิบัติหน้าที่ ช่วงกลางวัน 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. จ านวน 8 ชั่วโมง เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 
บาท ส่วนทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ช่วงกลางคืน 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-06.00 น. จ านวน 12 ชั่วโมง เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 
บาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถมารับเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้ในวันนี้เลยครับ 

  ส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนสิงหาคม ท่านนายกเทศมนตรี ได้มีค าสั่งให้อสม.
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. ก็จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 
บาทเท่ากับทางผู้น าชุมชน เนื่องจากได้จัดตั้งศูนย์พักคอยที่วัดคุ้มครองขึ้นอีก 1 
แห่ง ส่วนการเบิกจ่ายนั้น จะด าเนินการเบิกจ่ายได้ในวันที่ 1 กันยายน หรือไม่เกิน
วันที่ 2 กันยายนนี้ครับ 

  ก็ต้องขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องของค่าตอบแทน สมาชิก
สภาจะได้น าข้อมูลที่ถูกต้องไปชี้แจงให้ทางผู้น าชุมชนได้รับทราบในทิศทางเดียวกัน 
สมาชิกสภาหรือคณะผู้บริหารท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งเพ่ิมเติมหรือจะ
เสนอแนะหรือไม่เชิญครับ 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสนอง  กาศกระโทก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอเสนอ
แนวทางในการด าเนินการเพ่ิมเติม โดยส่วนใหญ่ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือดูแลประชาชนอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการเข้าเวรนั้นต้องยึดระเบียบและ
หนังสือสั่งการเป็นหลัก เพราะถ้าหากมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยมิชอบ บุคคลที่
ถูกตรวจสอบจากทาง สตง. คือ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ดูการปฏิบัติของหน่วยงานท้องถิ่น
ข้างเคียง เขาปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้าง ท้องถิ่นส่วนใหญ่ด าเนินการอย่างไร เพราะ
ในช่วงแรก ๆ ที่จัดตั้งศูนย์พักคอยนั้น ไม่มีค าสั่งจากส่วนกลางที่ชัดเจน การปฏิบัติ
แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงอยากให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศบาลด้วย  

  สมาชิกสภาหรือคณะผู้บริหารท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งหรือจะเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสนอง  กาศกระโทก 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ

ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาต
หารือเรื่องพ้ืนที่สาธารณะอ่างเก็บน้ าบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ซึ่งมี 2 จุด คือ จุดที่ 1 
บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ า จุดที่ 2 คือ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ า ทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า
พ้ืนที่ทั้ง 2 จุดดังกล่าว เป็นพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้าน แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มี
ประชาชนมาปลูกกล้วยในบริเวณ จุดที่ 1 และมีการปลูกต้นขี้เหล็กในบริเวณ จุดที่ 
2 ผมจึงอยากให้ทางเทศบาลได้ตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว หากมีการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์จริง ก็ขอให้มีการเจรจาขอพ้ืนที่สาธารณะคืน เพราะผมเกรงว่า
หากปล่อยไว้ไม่มีการด าเนินการใด ๆ เมื่อเวลาเนิ่นนานไปเขาอาจจะถือกรรมสิทธิ์
ครอบครองท าให้เสียพ้ืนที่สาธารณประโยชน์บริเวณนั้นไป อยากให้มีการกั้นแนว
เขตที่ชัดเจน ทางเทศบาลมีแนวทางในด าเนินการในเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไรบ้าง 
ขอบคุณครับ 

  เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายสนอง  กาศกระโทก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จากการที่
ผมมีประสบการณ์เรื่องของพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ขอเสนอแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. ควรจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพ้ืนที่บริเวณที่ท่านสท.สิงหา ได้
กล่าวมานั้นมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ เพราะถ้าเป็นพ้ืนที่สาธารณะจริงก็ไม่สามารถ
ครอบครองได ้

2. พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่มี นสล. และไม่มี 
นสล. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ถ้าหากพบว่าบุคคลใดเจตนาในการ
ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง สามารถด าเนินการได้โดย 1. มีผู้คัดค้าน 2. มี
การครอบครองเกิน 10 ปี ก็เสนอให้ผู้บริหารตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ผู้น า
หมู่บ้านด าเนินการตรวจสอบและประชุมประชาคม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อที่
ประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ท าหนังสือแจ้งผู้รุกล้ า และด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้ ทั้งนี้ก็ต้องยึดตามระเบียบกฎหมายเป็นหลักครับ 

  สมาชิกสภาหรือคณะผู้บริหารท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ จะแจ้งหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผมนายเคลื่อน  คู่กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอ
อนุญาตสอบถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านบึงพัฒนาถึง
บ้านปรางค์บุรี ที่ทางเทศบาลท าการรื้อถอนว่าจะน าไปติดตั้งบริเวณจุดใดได้บ้าง 
เพราะบริเวณซอยภายใน 4 หมู่บ้าน มีจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายหลายจุดที่ยัง
ไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างครับ 

 

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ส าหรับการรื้อถอนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายบ้าน
บึงพัฒนาถึงบ้านปรางค์บุรีนั้น เนื่องจากถนนสายหลักดังกล่าวได้รับงบประมาณใน

นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายสนอง  กาศกระโทก 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

นายเคลื่อน  คู่กระโทก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสมชาติ  เดชดอน 
นายกเทศมนตรี 
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การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะใหม่ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผม
จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท าการรื้อถอนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่มีอยู่เดิม เพ่ือน ามา
ติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภายในซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งการรื้อถอนนั้นหากรื้อถอนจากหมู่บ้านใดจ านวนกี่จุด ก็จะน ากลับไป
ติดตั้งยังบ้านนั้นตามจ านวนที่รื้อถอน และไม่สามารถน าไปติดตั้งหมู่บ้านอื่นได้ครับ 

 สมาชิกสภาหรือคณะผู้บริหารท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะแจ้งเพ่ิมเติมหรือจะ
เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาเทศบาลและกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกหรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีท่านใดแจ้งเพ่ิมเติมแล้ว การประชุมสภาในวันนี้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
เป็นอย่างยิ่ง ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ก็ได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ครบถ้วนตาม
ระเบียบวาระที่แจ้งไว้ทุกวาระแล้ว ผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลำ 12.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุชล  รวมครบุร ี
ประธานสภาเทศบาล 
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 ลงชื่อ            จิรัชยา  เดชดอน            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวจิรัชยา  เดชดอน) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว      
เมื่อวันที่      8 กันยายน 2564       จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

 ลงชื่อ      วรโชติ  ชาติครบุรี       ประธานกรรมการ 
           (นายวรโชติ  ชาติครบุรี) 
 
 

 ลงชื่อ        ถนอม  รวมครบุรี      กรรมการ 
           (นายถนอม  รวมครบุรี) 
 
 

 ลงชื่อ         สิงหา  เอ้ือนกิ่ง       กรรมการและเลขานุการ 
            (นายสิงหา  เอ้ือนกิ่ง) 
 
 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  .     
  

 

  ลงชื่อ          สุชล  รวมครบุรี         .. 
               (นายสุชล  รวมครบุรี) 
                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
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รูปภำพกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

วันจันทร์ที่ 30 สิงหำคม 2564  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 
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